



ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรร
พนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)
จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการเลือกสรร
ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ของสำนักงาน ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ตามที่สำนักงาน ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร
พนักงานราชการทั่วไป จากบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)
ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งประกาศขึ้นบัญชี เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ มาขึ้นบัญชี
เป็นผู้ได้รับการเลือกสรรในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ของสำนักงาน ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ นั้น

บัดนี้ สำนักงาน ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แจ้งให้ผู้ผ่านการเลือกสรร
เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) ลำดับที่ ๑๓
ถึงลำดับที่ ๒๒ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ที่ ศธ ๐๖๐๑/๒๐๔ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ มาสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสม
กับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ของสำนักงาน ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และการรับสมัคร
ดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่ง
นักจัดการงานทั่วไป ดังนี้

เลขประจำตัวเข้ารับการประเมิน ความเหมาะสมกับตำแหน่ง	เลขประจำตัวสอบ แข่งขันในบัญชีเดิม	ชื่อ - สกุล	
๖๕๑๐๑	๐๑๐๑๓๒๓๓	นางสาวสายสุณี	พลดง
๖๕๑๐๒	๐๑๐๑๓๐๙๑	นางสาวณัฐชยานี	จันทวงศ์
๖๕๑๐๓	๐๑๐๑๓๒๑๒	นางสาวภุริชญา	ทองจีน
๖๕๑๐๔	๐๑๐๑๓๑๙๑	นางสาวรุ่งฤดี	บุญสอน
๖๕๑๐๕	๐๑๐๑๓๒๑๗	นายพิชญกร	เขตปัญญา
๖๕๑๐๖	๐๑๐๑๓๑๔๐	นายอาภากร	รอดม้วย

กำหนดวิธีการในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสัมภาษณ์ออนไลน์
ผ่านโปรแกรม Zoom ในวันศุกร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(รองศาสตราจารย์ประวิต เอรารธรรม)
เลขาธิการ ก.ค.ศ. ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

**วิธีการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
ของสำนักงาน ก.ค.ศ. โดยการสัมภาษณ์ออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom**

๑. การสัมภาษณ์ออนไลน์ จะใช้โปรแกรม Zoom Cloud Online Meeting ผ่านคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือ (สมาร์ตโฟน) หรืออุปกรณ์อื่น โดยต้องเป็นอุปกรณ์ที่มีกล้องและไมโครโฟนที่สามารถสื่อสารได้ทั้งภาพและเสียง

๒. ผู้มีรายชื่อตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการเลือกสรรในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปของสำนักงาน ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ รวมทั้งสิ้น ๖ ราย จะเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom Cloud Online Meeting ในครั้งนี้

๓. กำหนดวัน เวลา ในการสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

๔. ผู้เข้าสัมภาษณ์จะต้องดาวน์โหลดโปรแกรม Zoom Cloud Online Meeting ให้มีความพร้อมในการสัมภาษณ์ และจะได้รับอีเมลแจ้ง Link ในการเข้าสู่ระบบ Zoom Cloud Online Meeting ที่จะเข้าสัมภาษณ์ (Link จะถูกส่งไปยังอีเมลที่ผู้สมัครแจ้งไว้ตอนสมัคร) ก่อนวันสัมภาษณ์ หากไม่ได้รับอีเมลหรือมีการเปลี่ยนแปลงอีเมล หรือมีข้อสงสัย โปรดติดต่อกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการ ทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๒๘๐๒๘๓๗, ๐๒-๒๘๐๑๐๒๐ ภายในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

๕. การเตรียมตัวในวันสัมภาษณ์

๕.๑ ให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตรวจสอบสัญญาณ Internet ให้มีความพร้อมสามารถใช้งานได้ และสถานที่สอบสัมภาษณ์ ต้องมีแสงสว่างเพียงพอให้เห็นหน้าผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ได้อย่างชัดเจน

๕.๒ ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์จะต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย และจะต้องไม่มีบุคคลอื่นรบกวน

๕.๓ ให้เข้าสู่ระบบ Zoom Cloud Online Meeting โดยการกดเข้าห้องสอบตาม Link ที่ปรากฏในอีเมลที่ส่งให้ โดยให้ตั้งชื่อ User เป็นเลขลำดับที่ ตามด้วย ชื่อ - นามสกุล (เช่น ๑ นายชยัน การงาน) และเปิด Video ให้เห็นหน้าผู้เข้าสัมภาษณ์อย่างชัดเจน โดยการเข้าห้อง Zoom Cloud Online Meeting แบ่งออกเป็น ๒ ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอน	รายละเอียด
ขั้นตอนที่ ๑ การรอก่อนเข้าห้องสัมภาษณ์ Waiting Room เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.	กด Link ที่ได้รับจากอีเมล เพื่อรายงานตัวเข้ารับการสัมภาษณ์ พร้อมยืนยันตัวตนด้วยการแสดงบัตรประจำตัวประชาชน โดยผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ต้องรอจนกว่าจะถึงเวลาสัมภาษณ์ และเมื่อถึงเวลาเจ้าหน้าที่ (Host) จะเป็นผู้อนุมัติผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ไปยังห้องสัมภาษณ์

ขั้นตอน	รายละเอียด
ขั้นตอนที่ ๒ เข้าห้องสัมภาษณ์ Meeting Room	เข้าห้องสัมภาษณ์โดยเรียงตามลำดับที่จากน้อยไปมาก ตามเวลา สัมภาษณ์ที่กำหนด ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์จะเข้าห้องได้ ครั้งละ ๑ คน โดยรอการเรียกเข้าจากเจ้าหน้าที่ (Host) เมื่อสัมภาษณ์เสร็จแล้วให้กด Leave meet ออกจากโปรแกรม Zoom Cloud Online Meeting ทันที เพื่อให้ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ลำดับถัดไปเข้าสัมภาษณ์

หมายเหตุ : หากผู้มีรายชื่อเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งไม่เข้าระบบ Zoom Cloud Online Meeting เพื่อรายงานตัว และเข้ารับการสัมภาษณ์ตามลำดับที่ ตามเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิในการคัดเลือกครั้งนี้

๖. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

สำนักงาน ก.ค.ศ. จะประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรภายในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ค.ศ. <http://www.otepec.go.th> หัวข้อ “รับสมัครบุคคล”